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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 5/2565 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ   Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน  รองคณบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจำ  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  

รายวิชาทางคลินิก   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 15 

รายวิชาทางปรีคลินิก   กรรมการ 
9. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ(ลาประชุม) 
1. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 20 

1. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย 
3. นางอ้อยทิพย์ สัพโส 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 25 

 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและให้กรรมการทุกคนรายงานตัว
แล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 30 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 6 เรื่องดังนี้ 
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์คนใหม่คือ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ อังคณา บุญยืด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
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2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกข้อบังคับใหม่ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 (ผ่านมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565) 

3. เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 -16.30 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะเยี่ยมชมเพ่ือรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงาน5 

ด้านต่างๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีได้นำเสนอ รายงานผลการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจน
โครงการ/กิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 60 ปี จำนวน 5 
โครงการ เช่น  โครงการหลักสูตร Non-Degree เพ่ือชุมชนจำนวน 5 หลักสูตร  โครงการ VM Application เพ่ือ
ชุมชน จำนวน 5 Application โครงการ มข.ต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือสวัสดิภาพบุคลากรและชุมชนสังคม  
โครงการบริการสุขภาพสัตว์เพ่ือชุมชน จำนวน 5 ชุมชน  เป็นต้น ซึ่งโครงการที่ร่วมฉลอง 60 ปี มข. จะเริ่ม10 

ดำเนินการในปีหน้า  
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คณะ/ส่วนงาน ติดตาม ปิดและนำส่งบัญชีที่ไม่มีความจำเป็น ในส่วน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มี 4 บัญชี ซึ่งได้มอบหมายให้นายวีระ สุภารักษ์ ตรวจสอบทั้ง 4 บัญชี หากบัญชีมีความ15 

จำเป็นที่จะต้องคงไว้ จะตอ้งแจ้งมหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีสินทรัพย์

จำนวน 30,389.64 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 29,189.94 ล้านบาท  มีรายได้จำนวน 18,599.26 ล้านบาท รายจ่าย
จำนวน  17,694.88 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ซ่ึงไม่ควรจะเกินร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ปีงบประมาณ 20 

2564 นี้ มีค่าใช้จ่ายบุคลากรมากถึงร้อยละ 46  ซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ใน
ส่วนนี้อยู่ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 สรุปรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 25 

2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 -30 เมษายน 2565 ดังนี้ 
งบดำเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้ 260,000 บาท ใช้ไป 249,563.50 บาท คงเหลือ 10,436.50 บาท 

  หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 4,399,609.35 บาท ใช้ไป 4,014,008.55 บาท คงเหลือ 385,600.80 บาท 
  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้ 2,871,811.10 บาท ใช้ไป 2,146,749.68 บาท คงเหลือ 725061.42 บาท 30 

  ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 168,000.00 บาท ใช้ไป 33,839.62 บาท คงเหลือ 134,160.38 บาท 
                    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) รุ่นที่ 2 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะได้

จัดโครงการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาองค์กร (OD) รุ่นที่ 2  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงส์งาม 
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ผลการจัดโครงการครั้งนี้  ได้ผลตอบรับดีมาก           
มีผลประเมินกิจกรรม ด้านวัตถุประสงค์ร้อยละ 98.60 ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการจัดร้อยละ 93.40 ด้าน5 

วิทยากร ร้อยละ 94.60 ด้านประโยชน์ร้อยละ 100 และสรุปผลภาพรวม ร้อยละ 96.60 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/fioyi และมีกำหนดในการจัดครั้งต่อไปในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.4 งบประมาณเงินรายได้ปี 2566 10 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้ทุกคณะ/
ส่วนงาน เสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2566 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และในส่วนของคณะ ได้
กำหนดให้แต่ละกลุ่มวิชา เสนอคำของบประมาณภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาคำขอ
วันที่ 2 มิถุนายน 2565  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/7wyps  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

  
1.5 ปิดหลักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(วท.บ.) 

รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้เวียนกรรมการเพ่ือขอความ
เห็นชอบในการขอปิดหลักสูตร วท.บ. เนื่องจาก กรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตแล้ว จึงเสนอแนะว่า เมื่อทางคณะเห็นชอบในการขอปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)   20 

โดยเพ่ิมหลักสูตร วท.บ. ไว้ในเล่มหลักสูตร สพ.บ. นั้น จึงแนะนำให้เสนอขอปิดหลักสูตร วท.บ.ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น 
ฝ่ายวิชาการจึงได้เสนอโดยวิธีการกรรมการประจำคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบ ซึ่งกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และได้ส่งเสนอขอปิดหลักสูตรไปที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว  โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/cudyo  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

 
 1.6 รายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสัตว์เดือนเมษายน 2565 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า รายได้ค่ารักษาพยาบาลสัตว์ย้อนหลัง
เดือนมีนาคม 2565 มีรายได้ประมาณ 5,200,000 บาท  เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประมาณ 5,100,000 บาท และใน
ส่วนของเดือนเมษายน 2565 รายได้จะลดลงอยู่ที่ประมาณ 4,000,000 บาท สาเหตุที่ลดลงเนื่องมาจากเดือน30 

เมษายน 2565 มีวันหยุดเทศกาลสงกรานต์  การสัมมนาคณะที่จังหวัดตราด และได้หยุดบริการครึ่งวันในวันสัมมนา 
OD. ซึ่งเป็นไปตามปกติของทุกๆ ปี ที่รายได้ในเดือนเมษายนจะลดลง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม https://kku.world/ey3bc  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

https://kku.world/fioyi
https://kku.world/7wyps
https://kku.world/cudyo
https://kku.world/ey3bc
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 1.7 แนะนำบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลสัตว์ 
รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า โรงพยาบาลสัตว์มีบุคลากรใหม่ คือ 

นางสาวปิยนุช ดวงอินทร์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ประจำหน่วยศัลยกรรม เริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 
1.8 สรุปผลการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2565 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า  สรุปค่าใช้จ่าย ในการจัดสัมมนาบุคลากร 
ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ที่เกาะช้าง จังหวัดตราด ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 
506,672.20 บาท  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/buwfz ดังนี้ 10 

งบประมาณคณะ 
   - ค่าท่ืพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 341,012.20 บาท 

สวัสดิการร้านค้า (Pet Shop) 
   - ค่าทื่พักส่วนเกินสิทธิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ค่ารถรับจ้าง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ป้องกันการ
ติดเชื้อโควิด-19 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,660 บาท 15 

  มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายวิชาการร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา

สัตวแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้20 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” เพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ตอบสนองต่อระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย อดีต
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  การจัดโครงการแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 เป็นการ
บรรยายและปฏิบัติการสร้างแบบประเมิน ครั้งที่ 2 ซึ่งประมาณช่วงการจัดไว้เดือนพฤศจิกายน 2565  25 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.10 การทบทวนบทเรียนสำหรับนักศึกษา 
รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร แจ้งที่ประชุมทราบว่า อาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์       

มีแนวคิดจะจัดรูปแบบการเก็บข้อมูล NL ร่วมกับการทบทวนเนื้อหาสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพให้กับ30 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5-6 โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ อุปสัย ได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอเปิดรายวิชา 
เข้ามาในระบบ Up-load KKU e-learning: Dashhboard  เนื้อหาเป็นลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ในรูปแบบ
แบบทดสอบ การทบทวนบทเรียนหรือความรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอสั้นๆ    ไว้ในระบบนี้ได้ 
และนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาทบทวนได้ตลอดเวลา ได้ทดลองไปแล้ว 2 ครั้ง ได้ผลตอบรับที่ดี  และกลุ่มวิชาคาดหวังว่า 

https://kku.world/buwfz
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จะเป็นเวทีหรือส่วนที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาได้กลับไปทบทวนรายวิชาที่เรียนผ่านมานานแล้ว และเป็นช่องทางที่
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำแนะนำนักศกึษาเป็นระยะๆ ได้  ความคืบหน้ากิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ละเดือน จะนำมารายงาน
ให้ทราบต่อไป 
  มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 5 

 1.11 แนวทางการจัดโครงการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า การจัดโครงการพัฒนาตนเองเพ่ือ
พัฒนาองค์กร (OD) ปีนี้เป็นโครงการที่ดีมาก  ปีต่อไป ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ ขอเสนอให้จัดรวมกันเป็นรุ่นเดียว   
(ไม่ต้องแยกจัดเหมือนปีนี้) จะเห็นผลที่ดีเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

 
 1.12 การสอบใบประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ 

รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 จะมีการ
จัดสอบใบประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ (NL) ปีนี้จะมีบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ร่วมสังเกตการณ์ด้วย 15 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.13 การจัดประชุมและอบรมบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน OIE-DIC ของประเทศไทยและอาเซียน 
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  แจ้งที่ประชุมทราบว่า วันที่ 15 -17 มิถุนายน 2565 ที่
โรงแรมบายาสิตา จะมีการจัดประชุมและอบรมบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน  OIE-DIC ของประเทศไทย20 

และอาเซียน เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและกระตุ้นการจัดการศึกษาด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขของ
สถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร์ของประเทศไทยและอาเซียน ตามแนวทางองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
(Office International des Epizooties; OIE) รูปแบบการจัดกิจกรรมวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นการตรวจเยี่ยม
ความพร้อม และในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เป็นกิจกรรม Work shop 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 
7 เมษายน 2565 30 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
https://kku.world/2vk05  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไข ดังนี้ 

https://kku.world/2vk05
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หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 4-6  หัวข้อ 1. และ 2. ให้เขียนรวมกันเป็น 1 หัวข้อ โดยเขียนข้อความใหม่ เป็น 
 “ ข้อ 1. ที่ประชุมอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ประชุมสัตวแพทย 
สภา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถ 
รับนักศึกษาเพ่ิมได้ จาก 72 คน เป็น 80 คน” 
บรรทัดที่ 7  แก้ไข “ข้อ 3. เมื่อวันที่ 21-25 มีนาคม...” เป็น “ข้อ 2. เมื่อวันที่ 21-25 มีนาคม 5 

2565...”  
    บรรทัดที่ 28-30 เพ่ิมข้อความหัวข้อ 1.3 มารวมไว้ในข้อ 8. 
  หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 แก้คำว่า “2556” เป็น “2565” 
                      บรรทัดที่ 16-19 นำข้อความไปรวมกับแจ้งเพื่อทราบจากประธาน ข้อ 8. 
 หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 3 แก้คำว่า “2556” เป็น “2565” 10 

 หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 31 ตัดคำว่า “เรื่อยๆ” ออก 
 หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 3  แก้ข้อความ “และมีการปรับปรุงเรื่อยๆ” เป็น “.และมีการปรับปรุงมาโดยตลอด” 
 หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 2  แก้คำว่า “นายทธิพร กาบบัวลอย” เป็น “นายสิทธิพร กาบบัวลอย” 
   บรรทัดที่ 29-33 เพ่ิมมติที่ประชุมว่า “และให้ไปหาข้อมูลอาจารย์ในคณะที่เคยจ้าง เพื่อ 

 ประกอบการพิจารณาด้วย” 15 

 หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 17 แก้คำว่า “วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ” เป็น “วิชาสัมมนาทาง 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ” 
 บรรทัดที่ 23-24 ตัดคำว่า “ในส่วนค่ายาซึม สลบ ปฏิชีวนะ ยาชาเฉพาะที่ สารน้ำ ท่อ ลดปวด  
 ก่อนผ่าตัด หมอ ผู้ช่วย เครื่องเฝ้าระวัง เครื่องให้สารน้ำ เครื่องให้ความร้อน” ออก 

หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 9 แก้คำว่า “บ้าย” เป็น “ย้าย” 20 

หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 9 แก้คำว่า “รับผิดชอบ รายวิชา 3 รายวิชาร” เป็น “รับผิดชอบรายวิชา 3 รายวิชา” 
 หลังจากแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 25 

 3.1 การกำจัดขยะมูลฝอยและมูลสัตว์ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลสัตว์ของ
คณะว่าได้ไปสำรวจแล้ว พบว่าคณะได้จัดทำที่ทิ้งขยะบริเวณด้านข้างคอกสัตว์ ซึ่งเป็นขยะทั่วไปจากสำนักงาน  ส่วน
ขยะติดเชื้อคณะได้ทำสัญญาจ้างกับเทศบาล ในการจัดเก็บและทำลาย จะไม่ได้นำมาทิ้งบริเวณนี้ แต่ที่ผ่านมาพบว่า
ยังมีเศษขยะตกค้างและจัดเก็บไม่เรียบร้อย ส่งผลต่อทัศนียภาพและสุขลักษณะ จึงได้มอบหมายให้นายพงศ์พันธุ์ 30 

พงษ์สะพัง ไปหาข้อมูลกับโรงแรมบายาสิตา เกี่ยวกับท่ีทิ้งขยะทั่วไปของโรงแรมซึ่งมีพ้ืนที่เฉพาะของโรงแรม ซ่ึงอยู่ใน
บรเิวณใกล้เคียงกัน ว่าคณะจะขอนำไปท้ิงรวมด้วยจะได้หรือไม่ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กลิ่นที่เกิดขึ้น จะเป็นกลิ่นที่มาจากการทิ้ง
เศษอาหารของโรงอาหารคณะมากกว่าที่จะมาจากคอกสัตว์ใหญ่ เสนอให้ร้านค้านำขยะไปทิ้งรวมกับของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือจัดหาสถานที่ทิ้งขยะใหม่ เนื่องจากมีบุคคลอ่ืนนำขยะมาท้ิงด้วย  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กลิ่นที่เกิดขึ้น ไม่ได้มากจากขยะร้านค้าหรือ
คอกสัตว์ใหญ่อย่างเดียว จะมีบางส่วนที่เป็นกลิ่นจากขยะที่บุคคลภายนอกนำมาทิ้งที่นี้ และมีการคุ้ยเขี่ยของสุนัข    5 

ทำให้มีกลิ่นรบกวน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ เสนอให้ทิ้งขยะรวมกับบายาสิตา ถ้าบายาสิตาไม่เห็นด้วย 
คณะจะต้องนำมาพิจารณาจัดหาที่ท้ิงขยะใหม่ เพ่ือลดปัญหากลิ่นขยะ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการกำจัดกลิ่นจากมูลสัตว์คอกสัตว์ใหญ่ 
เนื่องจาก คณะไม่มีที่ตากมูลสัตว์ เสนอให้ทำหลังคาโปร่งใส เพ่ือเป็นพื้นที่ตากมูลสัตว์ จะช่วยลดปัญหากลิ่นได้ 10 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับกลิ่นขยะ กลิ่นมูลสัตว์ใหญ่ 
และบริเวณที่เหมาะสมสำหรับการนำขยะทั่วไปของคณะมาทิ้ง ทีมผู้บริหารคณะ นำไปพิจารณาหาแนวทางที่
เหมาะสม และแจ้งความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 15 

3.2 การปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร แจ้งที่ประชุมทราบว่า เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหาร
วิชาการ ไม่มีความคืบหน้า พยายามที่จะนำเสนอตามมติคณะกรรมการ เนื่องจากติดขัดเรื่อง การได้มาซึ่งข้อมูลที่จะ
ประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้าง จึงขอลาออกจากประธานกรรมการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ  และขอ
เสนอให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพ่ือมาศึกษาข้อมูลและเหตุผลในการปรับโครงสร้างต่อไป 20 

  ประธาน เสนอที่ประชุมว่า ทีมบริหารคณะจะขอนำเรื่องนี้ไปทบทวนอีกครั้งเกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้างและคณะกรรมการชุดใหม่ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 การจัดสร้างองค์พระประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และลานอเนกประสงค์ 25 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ การจัดสร้างองค์พระประจำคณะสัตว
แพทยศาสตร์ และลานเอนกประสงค์ อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อน
งานพระราชทานปริญญาบัตร 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 30 

3.4 การตรวจสุขภาพประจำปี 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า จากแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านๆ มา คณะใช้

งบประมาณในการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรที่ไม่ได้ใช้ใบสวัสดิการสีเหลืองในการขอเบิกจ่าย จากเงินรายได้
ของร้านค้าสวัสดิการ แต่ในปี 2564 เป็นต้นมา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิทธิ์เบิกค่าตรวจสุขภาพ
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ประจำปีจากกองทุนสำรองเพ่ือผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนละ 2,500 บาท/ปี 
แต่ต้องสำรองจา่ยไปเองก่อน แล้วจงึทำเรื่องเบกิจ่ายในภายหลัง ซ่ึงบุคลากรบางคนอาจจะไม่พร้อมสำรองจ่ายในปีนี้ 
คณะกรรมการบริหารคณะจึงเห็นควรให้ใช้แนวปฏิบัติเดิมเช่นปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนตามสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐาน 
(งบประมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา) และในปีต่อไปจะให้บุคลากรใช้สิทธิ์ตามกองทุนสำรองเพ่ือผลประโยชน์และ
สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1605/2565   5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.5 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุล แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ปรึกษากับรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ เกี่ยวกับการจ้างผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ โดยคณะจะรอผลการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังจาก10 

มหาวิทยาลัยก่อน  จงึจะสามารถต้ังงบประมาณสำหรบัจ้างผู้เกษียณได้อย่างถูกต้อง  
  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การจ้างผู้เกษียณอายุราชการ จะต้อง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2557  โดยคณะใดประสงค์จะ
จ้าง  ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการประจำคณะ และส่งเรื่องไปยังกองยุทธศาสตร์ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  60 วัน 
ถ้าคณะจะจ้างผู้เกษียณ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรกฎาคม 2565 และต้องมีความชัดเจนเรื่อง TOR เช่น 15 

ภาระงานสอน งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ ในส่วนอัตราค่างจ้าง ผู้บริหารคณะต้องเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่เกิน
อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลจากคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ิมเติมว่า คณะจ้าง
อาจารย์ที่เกษียณเพ่ือสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000-18,000 บาท/เดือน ส่วนของคณะ
เกษตรศาสตร์ การจ้างผู้เกษียณมีทั้งการจ้างแบบมีค่าจ้างและการจ้างแบบไม่มีค่าจ้าง ซึ่งในส่วนของการจ้าง           
ผู้เกษียณที่ไม่รับค่าจ้างนี้ อาจารย์จะได้รับค่าตอบแทนอย่างอ่ืนแทน เช่น ได้จากเงินโครงการวิจัย  ในส่วนของคณะ20 

สัตวแพทยศาสตร์ที่เคยจ้างนั้น ใช้งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ อ.พินิจ ไชยสงคราม ดร.สมใจ ศรีหาคม อ.วีระศักดิ์ 
วงษ์ศรีแก้ว  แต่การจ้างปัจจุบันจะต้องใช้เงินรายได้คณะ  ดังนั้นภายในเดือนมิถุนายน 2565 การพิจารณาการจ้าง  
ผู้เกษียณจะต้องให้ชัดเจน เพราะอาจารย์ที่จะเกษียณที่ประสงค์จะช่วยงานกำลังความชัดเจนจากคณะเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ  
  ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากที่ได้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา 25 

ธรรมโรจน์ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 จะทราบผลการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังแล้ว ในส่วนของคณะจะกันเงิน
งบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับตำแหน่งที่เราจะได้รับการจัดสรร ส่วนเรื่องอัตราการจ้างผู้เกษียณ เพ่ือความรอบคอบ 
จะหารือกับรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เพ่ือพิจารณาตั้งกรรมการจัดสรร อัตราอาจารย์ใหม่ และ
อาจารย์ผู้เกษียณต่อไป   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 

 
3.6 ความคืบหน้าของระบบเวชระเบียนออนไลน์ 
 รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบเวชระเบียนออนไลน์ของ

โรงพยาบาลสัตว์ ซ่ึงระบบเวชระเบียนของแต่ละบริษัททีน่ำเสนอมีข้อเด่นและข้อจำกัดแตกต่างกันไป  ซ่ึงสัตวแพทย์
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ของโรงพยาบาลสัตว์เสนอว่า ควรเลือกบริษัทที่สามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆ  เช่น เวชระเบียน ห้องยา ห้องตรวจ 
และสามารถเชื่อมโยงกับ Application ของคณะได้มากที่สุด ซ่ึงจะแจ้งผลการพิจารณาเลือกบริษัทในการทำระบบ
เวชระเบยีนใหท้ีป่ระชุมทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 5 

3.7 การรับโอนย้ายนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้าในการรับโอนย้ายนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา ว่า 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดขนาดอัตราก ำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น             
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้บริหาร
คณะ ได้ประชุมมอบหมายภาระงานของนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา และมีข้อสรุปว่า ภาระงานที่ให้รับผิดชอบคือ 10 

งานด้านหลักสูตร และประกันคุณภาพการศึกษา  
 รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าภาระงานตาม TOR ของนางปทุมกาญจน์ 

เค้าปัญญา หลักๆ ที่มอบหมายคือ งานด้านหลักสูตร (ปรับปรุง เปิด-ปิด ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ) และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา แต่ในปีการศึกษา 2564 นี้ นางอ้อยทิพย์ สัพโส ยังคงรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ไปจนกว่าจะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จ โดยให้นางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา เรียนรู้15 

งานส่วนนี้จากนางอ้อยทิพย์ สัพโส ไปก่อน ส่วนปีการศึกษาถัดไป จะเป็นภาระงานของนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา 
และเมื่อนางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ เกษียณ งานที่รับผิดชอบอยู่ ณ ปัจจุบัน เช่น งานสหกิจศึกษา งานจัดการเรียนการ
สอนวิชาคลินิกปฏิบัติ และงานสนับสนุนการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาต่างๆ จะมอบหมายให้เป็นภาระงานของ    
นางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา ต่อไป 

 รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อดูภาระงานที่มอบหมายให้นางปทุมกาญจน์ 20 

เค้าปัญญา เห็นว่า รับผิดชอบมากเกินไปหรือไม่ แล้วมีการเกลี่ยภาระงานใหบุ้คลากรอ่ืนๆ ภายในงานอย่างไร  
รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เพ่ิมเติมว่า ได้ปรึกษากับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายดิจิทัล แล้วว่า การมอบหมายภาระงานตาม TOR ที่จะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  
จะพยายามเกลี่ยภาระงานให้ทุกคนได้เท่าเทียมกันมากที่สุด  

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ร่าง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการประจำปี 2566 
  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ร่าง เกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการประจำปี 2566  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 30 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
    1.1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน(ข้าราชการ) เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
https://kku.world/mtggg  ดังนี้ 

https://kku.world/mtggg
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    - ภาระงานด้านการเรียนการสอน : เห็นชอบตามที่เสนอ 
- ภาระงานด้านวิจัย : เห็นชอบตามที่เสนอ 

          - ภาระงานด้านบริการวิชาการ : ให้แก้ไข 
           ข้อ 3.5 ให้ตัดคำว่า “การตรวจตัวอย่างน้ำผึ้ง” “3 คะแนน/ 1 ตัวอย่าง” ออก  
                    เนื่องจากผู้ถูกประเมินได้รับคะแนนจากส่วนงานบริการวิชาการข้อ 3.2  5 

           ข้อ 3.6 ตัดคำว่า “เช่น สัตวแพทย์ประจำโครงการวิจัย” ออก  
                    เนื่องจากผู้ถูกประเมินมีคะแนนในส่วนของผู้ร่วมวิจัย 

- ภาระงานด้านพัฒนานักศกึษา : เห็นชอบตามที่เสนอ 
- ภาระงานด้านบริหาร : เห็นชอบตามที่เสนอ 
- กิจกรรมที่คณะจัดขึ้น : เห็นชอบตามที่เสนอ (เสนอตัดกิจกรรมมะหมามาราธอน) 10 

     1.2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน(พนักงานมหาวิทยาลัย) 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566 ให้ปรับแก้ตามเกณฑ์ของสายวิชาการ (ข้าราชการ) 
ต่างกันที่ระยะเวลารอบประเมินท่ีแตกต่างกัน 
 
 4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ อ.เกตุมณี เสนาพันธ์ 15 

   นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอท่ีประชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ ของ อ.เกตุมณี เสนาพันธ์  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้ง 12 รายชื่อนี้ ได้
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมาแล้ว  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
https://kku.world/5oexn  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยจัดเรียงลำดับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ โดยให้นำลำดับที่ 5 ไปอยู่ลำดับ20 

ที่ 11 และลำดับที่ 9 ไปอยู่ลำดับที่ 12 
 

4.3 ขอโอนงบประมาณข้ามแผนงาน 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาขอตัดโอนงบประมาณจากหมวดเงิน
อุดหนุน ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 1,500,000 บาท โอนไว้หมวดใช้สอยจำนวน 1,200,000 บาท และโอนไปใช้จ่าย25 

โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(121640) จำนวน 300,000 บาท  โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/5464x  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
 4.4 แผนบริหารความเสี่ยง 30 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้น
ปีงบประมาณ 2565 คณะได้ส่งแผนการบริหารความเสี่ยงไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว และในครั้งนี้ จะเป็นการ
ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน  ทั้ง 21 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/wl7nb  

https://kku.world/5oexn
https://kku.world/5464x
https://kku.world/wl7nb
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  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 4.5 รับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือให้พิจารณารับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  ซึ่งประกอบด้วย เกรดวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวน 22 คน และเกรด5 

รายวิชาทั่วไป จำนวน 16 รายวิชา ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/7rnkl  

มติ ทีป่ระชุมรับรองเกรดวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวน 22 คน และเกรดรายวิชาทั่วไป 
จำนวน 16 รายวิชา 
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 4.6 รับรองเกรดระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือให้พิจารณารับรองเกรดระดับปริญญาตรี 

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 และรับรองการขอแก้สัญลักษณ์ I ของรายวิชา รายวิชา 716 452 Field Prac. 
In Com. Vet. Med. ภาคปกติและโครงการพิเศษ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/a9efr  15 

มติ ที่ประชุมรับรองเกรดรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เสนอ และเห็นชอบในการขอแก้สัญลักษณ์ I 
รายวิชา 716 452 Field Prac. In Com. Vet. Med. ภาคปกติและโครงการพิเศษ  

 
 4.7 ขอสนับสนุนแว่น VR Oculus Quest 2 128gb 
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ20 

สนับสนุน แว่น VR Oculus Quest 2 128gb สำหรับโครงการการสร้างเทคโนโลยีแอ็ปพลิเคชั่นแบบจำลอง 3 มิติ 
เสมือนจริงทางกายวิภาคขาม้าส่วนปลาย(Application of 3D Virtual Reality Technology for Equine distal 
limb anatomy) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี เป็นหัวหน้าโครงการ และมีผู้ร่วมโครงการ คือ     
รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา คุณกิตติ นายสัตวแพทย์กานต์ ยงวณิชย์ และนายสัตวแพทย์รักษ์พล เดชคง โครงการนี้25 

เป็นโครงการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการจำลองภาพเสมือนจริง สามารถลดการใช้สัตว์ทดลองสำหรับการ
เรียนการสอนทางสัตวแพทย์ แต่ยังคงสามารถพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับการเรียนการสอนของ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจทั่วไป โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำร่วมกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เพ่ือจะได้เป็นโมเดลเบื้องต้น ใช้ในการสอนคลินิกปฏิบัติ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โครงการนี้ 30 

เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาด้าน Anatomy ซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา พุทธชาลี ได้นำเสนอโครงการนี้
ไปที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ) 
แล้ว แต่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาให้ทุน โดยคณะต้นสังกัดจะต้องสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือร่วมสร้าง

https://kku.world/7rnkl
https://kku.world/a9efr
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นวัตกรรมชิ้นนี้ จึงเป็นที่มาท่ีเสนอของบประมาณสำหรับซื้อ แว่น VR Oculus Quest 2 128gbv จำนวน 10 ตัว ใน
วงเงินงบประมาณ 176,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารและใบเสนอราคาประกอบการประชุม 
https://kku.world/sjwno  และหากท่ีประชุมเห็นชอบ ขอให้คณะออกหนังสือเพ่ือแจ้งหรือสนับสนุนเรื่องแว่น VR  
ให้กับโครงการด้วย ส่วนเรื่องการซื้อแว่น VR นั้น จะซื้อเมื่อโครงการจัดทำ application แล้วเสร็จ 
   มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 5 

1. อนุมัติในหลักการ สนับสนุนแว่น VR Oculus Quest 2 128 gb จำนวน 10 ชิ้น เป็นเงิน 176,000 บาท  
2. หากมีการขอจัดซื้ออุปกรณ์จริงๆ ให้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  
3. ให้เสนอโครงการ ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและนวัตกรรมคณะ จากงบกลางปี หรือขอตั้ง

งบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2566 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   
 5.1 รายช่ือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอที่ประชุมเพ่ือให้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำวน 76 คน  (รหัส 58 จำนวน 5 คน รหัส 59 จำนวน 71 คน) เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง จำนวน 9 คน เกียรตินิยมอันดับสองจำนวน 27 คน ตามเอกสารประกอบการประชุม 15 

https://kku.world/9s7tg  
          มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 5.2 การเปลี่ยนแปลงขนาดครุภัณฑ์ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมว่า งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง เสนอขอ20 

เปลี่ยนขนาดความจุครุภัณฑ์ ตู้แช่เย็นเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อ 3 ประตู ความจุ 54.6 คิว ของกลุ่มวิชาสัตวแพทย์
สาธารณสุข ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 45,000 บาท  แต่เนื่องจากขนาดตู้แช่เย็นนี้ บริษัทเลิกผลิต จึงเสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงขนาดความจุตู้แช่เย็นเก็บอาหารใหม่ จากเดิม เป็น ขนาดความจุ 54.3  คิว แทน โดยไม่กระทบกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/9e6ak  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 25 

 
 5.3 สำเร็จการศึกษาของนางสาวกัลยา วรวงศ์ 
                     รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เสนอที่ประชุมให้พิจารณาให้ความเห็นขอบสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกของ นางสาวกัลยา วรวงศ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสำเร็จการศึกษาทุกประการ โดยผลงานวิจัย
ตีพิมพ์จำนวน 2 เรื่อง  ไม่มีหนี้สินตกค้าง และเอกสารอ่ืนๆ ครบถ้วน และขอแจ้งความคืบหน้าของนักศึกษาที่อยู่ใน30 

ความดูแลอีก 2 คน คือ นายธนาคาร นะศรี และ นางนุสรา สุวรรณโชติ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเร็วๆ นี้ ดังนั้น 
จึงขอความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของนางสาวกัลยา วรวงศ์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/9hkj6  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

https://kku.world/sjwno
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เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 5 

     กรรมการและเลขานุการ 
 

  (นางสมบัติ แสงพล) 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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